



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## คม ชัด ลึก

กรอบบ่าย

Khom Chad Luek (Mid-Day)

Circulation: 900,000

Ad Rate: 2,200

Section: First Section/เกษตร/ท่ามาหากิน

วันที่: ศุกร์ 16 ธันวาคม 2559

ปีที่: 16

ฉบับที่: 5536

หน้า: 6(ล่างขวา)

Col.Inch: 18.70 Ad Value: 41,140

PRValue (x3): 123,420

คลิ๊ป: ลีลี

หัวข้อข่าว: กยท.สนองรัฐเร่งโค่นยางเก่าปลูกพืชเศรษฐกิจ

## กยท.สนองรัฐ เร่งโค่นยางเก่า ปลูกพืชเศรษฐกิจ

●กยท.เดินหน้าตามนโยบายรัฐบาล โครงการควบคุมปริมาณการผลิต ส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางโค่นยางเก่าให้ผลผลิตน้อย ปลูกแทนด้วยพืชสำคัญทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมตั้งแต่ปีส่งเสริมปลูกแทนด้วยยางพารา 3 แสนไร่ต่อปี

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้จัดการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ดำเนินการตามภารกิจส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 ด้วยการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี หรือไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ กอปรกับทางรัฐบาลมีนโยบายโครงการควบคุมปริมาณการผลิตเพื่อลดพื้นที่การปลูกยาง สร้างสมดุลและปริมาณยางพาราภายในประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ กยท.จึงเดินหน้าส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกยางแต่

ได้รับผลผลิตน้อย ติดต่อกับสิทธิ์ขอทุนในการปลูกแทนได้ และที่สำคัญ กยท.จะเร่งให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเลือกปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยเกษตรกรสามารถเลือกปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี หรือไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง

ด้าน นายกฤษดา สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนของ กยท. เกษตรกรสามารถขอรับทุนได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมของพื้นที่ที่เกษตรกรมีอยู่ เช่น ต้นยางพาราที่ปลูกมีความทรุดโทรมเสียหายหรือให้ผลผลิตน้อย แม้สวนยางจะได้รับการดูแลอย่างดีแล้วแต่ยังคงให้ผลผลิตน้อยอยู่และต้นยางมีอายุเกิน 15 ปี เปิดกรีดแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี หรือเกษตรกรที่เป็นผู้รับการปลูกแทนอยู่แล้วต้องการเปลี่ยนมาปลูกไม้ยืนต้นหรือพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอื่นๆ ให้เหมาะสมกับพื้นที่แทนยางพารา สามารถติดต่อบริษัทหรือขอคำปรึกษาได้ที่ กยท.จังหวัดหรือสาขาที่อยู่ในพื้นที่ของเกษตรกรเพื่อขอรับการส่งเสริมปลูกแทนได้ในอัตราไร่ละไม่เกิน 16,000 บาท



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# คม ชัด ลึก

กรอบบ่าย

Khom Chad Luek (Mid-Day)

Circulation: 900,000

Ad Rate: 2,200

Section: First Section/เกษตร/ทำมาหากิน

วันที่: ศุกร์ 16 ธันวาคม 2559

ปีที่: 16 ฉบับที่: 5536

Col.Inch: 26.43 Ad Value: 58,146

คอลัมน์: บอกล่าข่าวเกษตร

หน้า: 6(กลาง)

PRValue (x3): 174,438

ศิลปิน: ลีลี



**บอกล่าข่าวชาวเกษตร**

●●● “บอกล่าข่าวเกษตร” ประจำวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 “สองเกลอ” ทำหน้าที่ล่าข่าวในแวดวงการเกษตร และทำมาหากินมาเสนอเช่นเคยครับ ช่วงนี้กำลังเข้าฤดูหนาวอย่างสมบูรณ์แล้ว “สองเกลอ” ฝากให้ระวังดูแลสุขภาพด้วย ไม่เพียงแต่สุขภาพของคน รวมถึงสัตว์ที่ท่านเลี้ยงและพืชผลที่ท่านปลูก เพราะทุกครั้งที่เมื่อสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง มักจะกระทบกับสิ่งมีชีวิตเสมอครับ

●●● ผ่านไป 2 เดือนครึ่งแล้ว สำหรับการโยกย้ายข้าราชการ โดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับอธิบดี มีอธิบดีใหม่ถอดด้ามหลายท่านที่ขยับขึ้นแข็ง อย่างอธิบดีกรมปศุสัตว์ “นสพ. อภัย สุทธิสังข์” ต้องขอชมครับ เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรง หลังจากที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว เดินหน้าลุยการปราบปรามสารเร่งเนื้อแดงในโคเนื้อและสุกร ที่เป็นปัญหาเรื้อรังมาช้านาน มีทั้งส่งเจ้าหน้าที่จู่โจมแบบไม่ส่งซิก จนสามารถจับกุมผู้กระทำผิดนับร้อยๆ ราย และโน้มน้าวให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดงอีกจำนวนมาก

●●● ข่าวดีสำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (ศก.9) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้อุตสาหกรรมก้าวทันความต้องการของตลาด เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

ในพื้นที่ดำเนินงานของ ศก.9 ตั้งแต่ จ.ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว และสระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมฟรี

●●● สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจาก ศก.9 จะได้เข้ารับการอบรมเพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ “ทำให้ต่าง สร้างให้โดน” ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี และเข้าร่วมการนำเสนอศักยภาพและแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อคณะกรรมการ เพื่อรับคัดเลือกเข้ารับคำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จากที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ระยะเวลา 9 วัน พร้อมจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้วย สนใจสอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ โทร.08-2450-2610 รับจำนวนจำกัด (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

●●● การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) แจ้งว่า ตามปกติการประชุมสภาไตรภาคี ยางพารา ITRC ตามที่รัฐบาลไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ได้ร่วมลงนามในแถลงการณ์ร่วมบาทีระดับรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2544 และมีการจัดตั้งสภาไตรภาคียางพารา (International Tripartite Rubber Council - ITRC) ขึ้น พร้อมกำหนดให้มีการประชุมในวันที่ 12 ธันวาคมของทุกปีนั้น ปีนี้ ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมครั้งที่ 28 ณ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม ต้องเลื่อนออกไป เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าของอินโดนีเซีย ตัดการกิจด่วน จำเป็นต้องเลื่อนก่อนขอรับ



ประชาชาติธุรกิจ <http://www.prachachat.net>  
บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 12:10  
หัวข้อข่าว: ปรับ ครม. บิ๊กตุ๋ 4 ปิดจุดอ่อน คสช. ก่อนลงหลังเสื่อ

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

## ปรับ ครม. บิ๊กตุ๋ 4 ปิดจุดอ่อน คสช. ก่อนลงหลังเสื่อ

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ : รายงาน



ถือเป็นไฟต์บังคับให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งที่ 4 อย่างน้อย 2 ตำแหน่ง หลัง พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ พล.อ.พิบูลย์ คัมภีร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ เป็นองคมนตรี

นอกจาก 2 แก้อั้เสนาบดีในคณะรัฐมนตรีนายพลว่างลง ยังมีอีก 3 แก้อั้เศรษฐกิจที่รอรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์เสริมทัพ-ปิดจุดอ่อน ได้แก่ ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และ "โคเวตา" รัฐมนตรีช่วยว่าการจำนวน 2 ตำแหน่ง

แก้อั้เสนาบดีกระทรวงดีอีนั้น ถึงแม้ว่าจะมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ชัดตาทัพอยู่ ซึ่งทำงานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ "วาระเพื่อชาติ" ไล่ปิดเว็บไซต์-สื่อโซเชียลหมิ่นสถาบันเบื้องสูง

อย่างไรก็ตาม การแบกรับภาระหลายภารกิจ ทั้งการผลักดันโครงการอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านทั่วประเทศ ที่มีโรคแมย์อินเตอร์ เข้าถึงทุกหมู่บ้านภายในปี 2560

การประสานรอยร้าวระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับทีมเศรษฐกิจของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

แคนดิเดตแก้อั้กระทรวงดีอีจึงมีหลายสูตร-หลายทางเลือกระหว่างให้ พล.อ.อ.ประจิน "นั่งต่อ" โดยควบตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี กับให้นายอุตตม สาวนายน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี กลับมานั่งแก้อั้ตัวเก่า-ชื่อใหม่

แนวโน้มนาคว่านายอุตตมจะ "คัมแบ็ก" นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีอีกครั้ง เนื่องจากก่อนที่นายอุตตม (จำใจ) โบกมือลากระทรวงไอซีทีเดิม เนื่องจากปัญหา "ทางเทคนิค" การเปลี่ยนชื่อกระทรวงจากกระทรวงไอซีทีที่เป็นกระทรวงดีอี

พล.อ.ประยุทธ์ "สัญญาใจ" กับนายอุตตม-นายสมคิดว่า เมื่อมีการปรับคณะรัฐมนตรีเมื่อไร นายอุตตมก็จะกลับเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที (ขณะนี้ยังเป็นกระทรวงดีอี) อีกครั้ง

ประกอบกับการที่นายสมคิดหนีนายอุตตมเดินทางไปประเทศจีนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อลงนามแสดงเจตจำนงความร่วมมือระหว่างไทยกับ "อาลีบาบา" โดยมี "แจ็ก หม่า" ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาลีบาบา กรุ๊ป จำกัด เป็นสักขีพยาน โดยได้มอบหมายให้นายอุตตม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอาลีบาบาจัดตั้งสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ขึ้น

จึงการันตีได้ระดับหนึ่งว่าเก้าอี้กระทรวงดีอีจะกลับมาอยู่ในอ้อมกอดของนายสมคิดอีกครั้ง เว้นแต่ว่า พล.อ.ประยุทธ์จะยึดอำนาจคืนจากนายสมคิด ซึ่งอาจจะสร้างบรรยากาศขุ่นมัวภายในคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลประยุทธ์พอสมควร

อย่างไรก็ตาม มีชื่อ "น้องรักบี้กู่"-พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผช.ผบ.ทบ.) อยู่ในโผเตรียมรับไม้ต่อภารกิจกำกับเว็บไซต์หมิ่นสถาบันอีกคนเป็นตัวสอดแทรก หรือออกเป็นสูตรเพิ่ม "สายบู๊" นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีอีกตำแหน่งก็เป็นไปได้ เพราะยังเหลือโควตารัฐมนตรีช่วยว่าการอีกตำแหน่งหนึ่ง

ขณะที่โควตาเก้าอี้ "รัฐมนตรีช่วยฯ" จำนวน 1 ตำแหน่งที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์-"เพื่อนเลิฟ" พล.อ.ประยุทธ์ จองไว้แล้ว หลังต้องกรำศึกแก้ปัญหาปากท้องพี่น้องเกษตรกร ทั้งปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ภาระหนี้สิน ภัยแล้ง-น้ำท่วม จึงสบช่องขอ "กำลังเสริม" กับเพื่อนเลิฟทันที ซึ่งมีชื่อ พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข อดีตเสธ.ทบ. ปัจจุบันเป็นผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย อยู่ในโผว่อนอยู่ในขณะนี้

อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวจาก "เสธ.ทำเนียบ" บนตึกไทยคู่ฟ้า เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์อาจเลือกผู้ที่เคยทำงานในกระทรวงพาณิชย์ ให้มาช่วยงาน พล.อ.ฉัตรชัยในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ เนื่องจากต้องการคนที่มีความเชี่ยวชาญในเชิงพาณิชย์ เพื่อบูรณาการการทำงานภายในกระทรวงเกษตรฯ

"การทำงานที่ผ่านมาระหว่างกระทรวงเกษตรฯและกระทรวงพาณิชย์มีช่องว่างเกิดขึ้นดังนั้นจึงเสนอชื่อนางสาวชุตติมา บุญยประภัศร อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้มาดำรงตำแหน่ง รช.เกษตรฯ เพื่อมาลดช่องว่างในการทำงานดังกล่าว" แหล่งข่าวระบุ

การให้นางสาวชุติมา-อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ มานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ จึงตอกย้ำภาพ "เกาเหลา" ของทีมเศรษฐกิจระหว่าง "ทีมเพื่อนสมคิด" กับ "ทีมเพื่อนบิ๊กตู่" ทว่าก็เป็นทางออก "ที่ดีที่สุด" เพื่อไม่ให้ "ต่างคนต่างทำ"

ขณะที่เก้าอี้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงยุติธรรมฝุ่นยังตลบ-ไม่ลงตัว เพราะเป็นเก้าอี้โคเวตตานายพล มีรายชื่อนายพลรอเสียบ-สลัดเก้าอี้ หลายรายชื่อ อาทิ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการยุติธรรม

แต่ "ม้ามีด" ก็มีลุ่นเบียด-สอตแทรก อย่างอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม-สายวัง"กิตติพงษ์ กิตยารักษ์" ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ย่อมมองข้ามไม่ได้ เพราะที่ผ่านมาเดินสายบนเวทีโลก ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมด้วยกันกับ พล.อ.ไพบูลย์ ขณะยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบ่อยครั้ง

ขณะที่ไผ่เก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฝุ่นตลบไม่แพ้กัน ที่มีชื่อ 2 รัฐมนตรีช่วยฯศึกษาธิการ แอบลุ่น-หวังได้ "เลื่อนขั้น" เป็นรัฐมนตรีว่าการ

นอกจากเก้าอี้ "โคเวตตาทไทยคู่ฟ้า" กับ 2 เก้าอี้กระทรวงเศรษฐกิจแล้ว พล.อ.ประยุทธ์อาจตัดสินใจ "ปรับใหญ่" สลัดเก้าอี้-ตัดเกรดผลงานรัฐมนตรีเศรษฐกิจ-ทีมสมคิด ไปในตัว จนรัฐมนตรีต้องเร่งตีปี๊บ-ปั่นผลงานจนเหวี่ยงตก-ลั่นตักเก้าอี้กันหืดจับ

สุดท้ายไม่ว่าจะปรับเล็ก-ปรับใหญ่เป็นโค้งแรกในโฉมคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ 4 ส่วนใครจะเข้าป้าย-ตะแค้นชัยหรือใครจะแหกโค้ง ขึ้นอยู่กับ พล.อ.ประยุทธ์แต่เพียงผู้เดียว



## อุดรเฮเซ็น mou กับจีนส่งออกยางพารา



เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. สหกรณ์ กองทุนสวนยางบ้านดอนหอ โดยนายสมพงษ์ หมั่นมา เปิดห้องประชุม เจริญชาติมงคลสัญญา จับมือเซ็น mou กับ Jihua Yueyang New Material Techology Co.,Ltd โดย Xiaoxia Deng general manager ในการซื้อขายยางพาราอัดแท่ง ซึ่งบริษัทในประเทศจีน ได้รับสัมปทานผลิตสินค้าหลายประเภท ให้กับกองทัพ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และจะต้องใช้ยางพาราจำนวนมาก การเซ็น mou ในครั้งนี้ มีการสั่งยางพารารอบแรก จำนวน 600 ตัน แล้วจะมีการสั่งยางพารา อย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้ ได้มีนายธนวรรณ เลิศสุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี เป็น ประธานในที่นี้ นายสมพงษ์วันมา ประธานสหกรณ์ กองทุนสวนยางบ้านดอนหอ กล่าวรายงานการประชุม และกล่าวต้อนรับซึ่งมี นายพยุงค์ศักดิ์ อภิรัตนกุล ผู้อำนวยการ การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี พันตำรวจเอกภาณุวัฒน์ วิเศษเลิศ ผู้กำกับสืบสวนสอบสวน ภูธรจังหวัดอุดรธานี ร่วมเซ็นชื่อเป็นสักขีพยาน ท่ามกลางสื่อมวลชนทุกแขนง การเซ็น mou ในครั้งนี้ ได้รับการประสานงานจากนายอนันต์ฉิมภีรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทไซแอมธุรกิจ เทรดดิ้งจำกัด ณ ห้องประชุมน้ำโสม 3 โรงแรมเซ็นทารา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี



รักบ้านเกิด <http://www.rakbankerd.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 09:46

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท.เดินทางตามนโยบายรัฐบาล โครงการควบคุมปริมาณการผลิตยาง

## กยท.เดินทางตามนโยบายรัฐบาล โครงการควบคุมปริมาณการผลิตยาง

👤 📅 บันทึกบ้านเกิด 🕒 14 ธันวาคม 2559

การยางแห่งประเทศไทย เดินทางตามนโยบายรัฐบาล โครงการควบคุมปริมาณการผลิต ส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางโค่นยางเก่า ต้นยางทรุดโทรมเสียหาย หรือต้นยางที่ให้ผลผลิตน้อย ปลุกแทนด้วยพืชสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยปรับเปลี่ยนชนิดพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ ตั้งเป้าส่งเสริมปลุกแทนด้วยยางพาราพันธุ์ดี 3 แสนไร่/ปี และพืชชนิดอื่นอีก 1 แสนไร่/ปี



ดร.ธีรชัย สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) กล่าวว่า กยท.ได้ดำเนินการตามภารกิจการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลุกแทน ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ด้วยการปลุกแทนด้วยยางพันธุ์ดี หรือไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ กอปรกับทางรัฐบาลได้มีนโยบายโครงการควบคุมปริมาณการผลิต เพื่อลดพื้นที่การปลุกยาง สร้างสมดุลและปริมาณยางพาราภายในประเทศ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาอย่างให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ กยท.จึงเดินทางส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ปลุกยางแต่ได้รับผลผลิตน้อย ติดตามรับสิทธิ์ขอทุนในการปลุกแทนได้ และที่สำคัญ กยท.จะเร่งให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเลือกปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยเกษตรกรสามารถเลือกปลุกแทนด้วยยางพันธุ์ดี หรือไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง ซึ่งจะมีพนักงานของ กยท.ให้ข้อมูลแก่เกษตรกรในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิด หรือเกษตรกรชาวสวนยางสามารถขอรับคำปรึกษาและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กยท.ทุกสาขาทั่วประเทศ

ด้าน นายกฤษดา สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การส่งเสริมและสนับสนุนการปลุกแทนของ กยท.เกษตรกรสามารถขอรับทุนได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมของพื้นที่ที่เกษตรกรมีอยู่ เช่น ต้นยางพาราที่ปลูกมีความทรุดโทรมเสียหาย หรือให้ผลผลิตน้อย แม้สวนยางจะได้รับการดูแลอย่างดีแล้ว แต่ยังคงให้ผลผลิตน้อยอยู่ และต้นยางมีอายุเกิน 15 ปี เปิดกรีดแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี หรือเกษตรกรที่เป็นผู้รับการปลุกแทนอยู่แล้วต้องการเปลี่ยนมาปลูกไม้ยืนต้นหรือพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอื่นๆ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนแทนยางพารา สามารถติดต่อขอรับสิทธิ์หรือขอคำปรึกษาได้ที่ กยท.จังหวัดหรือสาขาที่อยู่ในพื้นที่ของเกษตรกรเพื่อขอรับการส่งเสริมปลุกแทนได้ ในอัตราไร่ละไม่เกิน 16,000 บาท ต่อไร่



ThaiPR <http://www.ThaiPR.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 09:49

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. แจง เลื่อนประชุมสภาไตรภาคียางพารา ITRC ครั้งที่ 28

## กยท. แจง เลื่อนประชุมสภาไตรภาคียางพารา ITRC ครั้งที่ 28

กองประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ การยางแห่งประเทศไทย — 15 ธันวาคม 2559 16:50

การยางแห่งประเทศไทย ประกาศเลื่อนประชุมสภาไตรภาคียางพารา ITRC ครั้งที่ 28 ย้ำ เพื่อให้เกิดพัฒนาการของของกลุ่มประเทศผู้ผลิตจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมโดยพร้อมกันของทั้งสามประเทศในโอกาสต่อไป

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า รัฐบาลไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ได้ร่วมลงนามในแถลงการณ์ร่วมบาทีระดับรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2544 และมีการจัดตั้งสภาไตรภาคียางพารา (International Tripartite Rubber Council – ITRC) ขึ้น เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลมาตรการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว ซึ่ง ITRC กำหนดให้มีการประชุมเป็นประจำในวันที่ 12 ธันวาคมของทุกปี โดยเป็นการประชุมร่วมกันในระดับหัวหน้าคณะผู้แทนร่วมประชุมของแต่ละประเทศโดยตำแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าอินโดนีเซีย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพื้นฐานและสินค้าโภคภัณฑ์มาเลเซีย

สำหรับครั้งนี้ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาไตรภาคียางพารา ITRC ครั้งที่ 28 ซึ่งเดิมกำหนดจัดการประชุมขึ้นในระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย แต่เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าของอินโดนีเซีย ติดภารกิจในการร่วมเดินทางไปปฏิบัติราชการด่วนกับผู้นำของประเทศอินโดนีเซีย จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมสภาไตรภาคียางพารา ITRC ครั้งที่ 28 ออกไป ซึ่งการดำเนินการพัฒนาการของของกลุ่มประเทศผู้ผลิตจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมโดยพร้อมกันของทั้งสามประเทศในโอกาสต่อไป

รหัสข่าว: I-161216000212

หน้า: 1/1

67/25 ถนนบางเขนบก บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  
โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotr@gmail.com



## ภาพข่าว: SOLAR พร้อมผู้นำสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ยินดีร่วมมือสร้างโรงไฟฟ้า 7 MW ที่ประจวบฯ



คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณอัครเดช โรจน์เมธากรรณการ บมจ.โซลาร์ตรอน (SOLAR) ถ่ายภาพร่วมกับคุณธนัชพร หนูแก้ว ประธานกรรมการสหกรณ์ กองทุนสวนยางบางสะพาน คุณปรีชา ศรีใหม่ ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมบางสะพานและสมาชิกสหกรณ์ทั้ง 2 หน่วยงาน ในโอกาสลงนามความร่วมมือโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2558 ระหว่าง บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี่5 จำกัด กับ สหกรณ์โคนมบางสะพาน จำกัด ขนาด 4 เมกะวัตต์ และสหกรณ์กองทุนสวนยางบางสะพาน ขนาด 3 เมกะวัตต์ ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี่5 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเร็วๆ นี้



วันที่ 15 ธ.ค. 59

หัวข้อข่าว กยท.เลื่อนประชุมสภาไตรภาคียางพารา ITRC

ครั้งที่ 28 หลังตัวแทนอินโดฯ ตัดการกิจด่วน

กยท.เลื่อนประชุมสภาไตรภาคียางพารา ITRC ครั้งที่ 28 หลังตัวแทนอินโดฯ ตัดการกิจด่วน

นายธีรวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า สภาไตรภาคียางพารา (International Tripartite Rubber Council – ITRC) กำหนดให้มีการประชุมเป็นประจำในวันที่ 12 ธันวาคมของทุกปี โดยเป็นการประชุมร่วมกันในระดับหัวหน้าคณะผู้แทนร่วมประชุมของแต่ละประเทศโดยตำแหน่ง ได้แก่ รมว.เกษตรและสหกรณ์ของไทย รมว.การค้าอินโดนีเซียและ รมว.อุตสาหกรรมพื้นฐานและสินค้าโภคภัณฑ์มาเลเซีย

สำหรับครั้งนี้ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาไตรภาคียางพารา ITRC ครั้งที่ 28 ซึ่งเดิมกำหนดจัดการประชุมขึ้นในระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย แต่เนื่องจาก รมว.การค้าของอินโดนีเซีย ตัดการกิจในการร่วมเดินทางไปปฏิบัติราชการด่วนกับผู้นำของประเทศอินโดนีเซีย จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมสภาไตรภาคียางพารา ITRC ครั้งที่ 28 ออกไป

ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการพัฒนายางพาราของกลุ่มประเทศผู้ผลิตจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมโดยพร้อมกันของทั้งสามประเทศในโอกาสต่อไป

**กยท. แจง เลื่อนประชุมสภาไตรภาคียางพารา ITRC ครั้งที่ 28**

กรุงเทพฯ--15 ธ.ค.--กองประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ การยางแห่งประเทศไทย

การยางแห่งประเทศไทย ประกาศเลื่อนประชุมสภาไตรภาคียางพารา ITRC ครั้งที่ 28 ย้ำ เพื่อให้เกิดพัฒนา  
ยางพาราของกลุ่มประเทศผู้ผลิตจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมโดยพร้อม  
กันของทั้งสามประเทศในโอกาสต่อไป

**ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย** เผยว่า รัฐบาลไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย  
ได้ร่วมลงนามในแถลงการณ์ร่วมบาทีระดับรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2544 และมีการจัดตั้งสภา  
ไตรภาคียางพารา (International Tripartite Rubber Council – ITRC) ขึ้น เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล  
มาตรการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว ซึ่ง ITRC กำหนดให้มีการประชุม  
เป็นประจำในวันที่ 12 ธันวาคมของทุกปี โดยเป็นการประชุมร่วมกันในระดับหัวหน้าคณะผู้แทนร่วมประชุม  
ของแต่ละประเทศโดยตำแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงการค้าอินโดนีเซีย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพื้นฐานและสินค้าโภคภัณฑ์มาเลเซีย

สำหรับครั้งนี้ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาไตรภาคียางพารา ITRC ครั้งที่ 28 ซึ่งเดิม  
กำหนดจัดการประชุมขึ้นในระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย แต่  
เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าของอินโดนีเซีย ติดภารกิจในการร่วมเดินทางไปปฏิบัติราชการด้วย  
กับผู้นำของประเทศอินโดนีเซีย จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมสภาไตรภาคียางพารา ITRC ครั้งที่  
28 ออกไป ซึ่งการดำเนินการพัฒนายางพาราของกลุ่มประเทศผู้ผลิตจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึง  
จำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมโดยพร้อมกันของทั้งสามประเทศในโอกาสต่อไป



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**ไทยโพสต์**

Thai Post  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 850

Section: X-CITE/ภูมิภาค

วันที่: ศุกร์ 16 ธันวาคม 2559

ปีที่: 21

ฉบับที่: 7344

หน้า: 3(ล่างขวา)

Col.Inch: 13.44 Ad Value: 11,424

PRValue (x3): 34,272

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ลุยตัดต้นยางพารา-ปาล์มรุกป่าต้นน้ำในพื้นที่เขาปู่

## ลุยตัดต้นยางพารา-ปาล์ม รุกป่าต้นน้ำในพื้นที่เขาปู่

**พัทลุง** ● เดินหน้าทวงคืนผืนป่า ตัดต้นยางพารา-ต้นปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ป่าต้นน้ำเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาเย่า

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.อ.พดุมพิงศ์ ศรีปฎิยอุทวงศ์ ฝ่ายรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพัทลุง นายอิศราพันธ์ บุญมาก หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาเย่า จ.พัทลุง พร้อมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อำเภอศรีนครินทร์ กว่า 100 นาย สนธิกำลังทวงคืนผืนป่าที่ชาวบ้านลักลอบแผ้วถางปลูกยางพาราและปาล์ม น้ำมัน บนพื้นที่ป่าต้นน้ำของอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาเย่า ในพื้นที่ ต.บ้านนา ต.ลำสินธุ์ และ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ รวมเนื้อที่ 71 ไร่

โดยพบชาวบ้านปลูกยางพารารวม 2,795 ต้น ปาล์มน้ำมัน 275 ต้น ซึ่งพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่บริเวณเชิงเขาสูง เจ้าหน้าที่ต้องเดินเท้าเข้าไปเพื่อตัดต้นยางพาราที่มีอายุเฉลี่ย 3-5 ปี พร้อมรื้อน้ายาเพื่อป้องกันการแตกออกของต้นขึ้นใหม่ และเร่งฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่ทวงคืนมาได้ ในโอกาสต่อไป สำหรับผืนป่าที่ทวงคืนทั้งหมดได้ดำเนินคดีตามกฎหมายเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้ทำการยึดคืนเป็นสมบัติของชาติ

สำหรับในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาเย่า จ.พัทลุง ยังมีพื้นที่ที่ต้องทวงคืนผืนป่าจากกลุ่มชาวบ้านและนายทุนเพื่ออีกจำนวน 1,700 ไร่.



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## ข่าวสด กรอบข่าว

Khao Sod (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/คอลัมน์/ภูมิภาค

วันที่: ศุกร์ 16 ธันวาคม 2559

ปีที่: 26

ฉบับที่: 9515

หน้า: 6(กลาง)

Col.Inch: 43.33 Ad Value: 47,663

PRValue (x3): 142,989

ศิลป์: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สอนกรีดยางสร้างแหล่งเรียนรู้ให้รร.แต่โรงเรียนห้วยโดนสบสวน

# สอนกรีดยางสร้างแหล่งเรียนรู้ให้รร.

## แต่โรงเรียนห้วยโดนสบสวน

อุบลราชธานี - ที่สวนยางพารา โรงเรียนบ้านห้วยเตือ ด.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี นายศรศักดิ์ ทองบ่อ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเตือ ได้เชิญปราชญ์ชุมชนที่ทำอาชีพสวนยางพารา และมีความรู้เรื่องการกรีดยางพารา เข้ามาให้ความรู้และสอนเทคนิควิธีการกรีดยางพาราที่ถูกต้อง ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปช่วยผู้ปกครองกรีดยาง หรือรับจ้างกรีดยางหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว

นายศรศักดิ์กล่าวว่า ปัจจุบันอาชีพของผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ในพื้นที่บริการของโรงเรียนบ้านห้วยเตือ จะทำสวนยางพาราเป็นอาชีพหลัก ดังนั้นโรงเรียนจึงเปิดแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งพื้นที่ 10 ไร่ จากทั้งหมด 25 ไร่ของโรงเรียน สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ มีทั้งนาข้าว เลี้ยงปลา ปลูกกล้วย

ปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อประกอบอาหารกลางวัน และยังปลูกต้นยางพาราเพื่อกรีดยางน้ำยางสร้างรายได้ให้กับโรงเรียน โดยเน้นการสอนให้นักเรียนมีความรู้และวิธีการกรีดยางพารา การเก็บผลผลิตที่ถูกต้องเพื่อให้เด็กนำไปปฏิบัติได้จริงและถูกวิธี ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้

แต่ขณะนี้ส่วนของสวนยางพารายังมีปัญหาความขัดแย้ง เนื่องจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือ อ.อ.ป.ที่พยายามจะขอให้โรงเรียนเข้าไปร่วมขึ้นทะเบียนกรีดยางพาราให้กับอ.อ.ป. ซึ่งรายได้เข้าโรงเรียนจะไม่ได้ อย่างเต็มที่ และกรณีนี้ชาวบ้านในชุมชนไม่ยอมให้โรงเรียนไปร่วมกับอ.อ.ป. จึงเกิดความขัดแย้งกันอยู่ ซึ่งโรงเรียนอยู่ระหว่างเจรจาระหว่างชาวบ้านกับอ.อ.ป. ให้เกิดความเข้าใจเพื่อจะไม่ส่งผลกระทบต่อการศึกษา โอกาส สร้างแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาเด็กนักเรียนได้อีกทั้งยังสามารถหารายได้เข้าโรงเรียนอีกทาง



สอนกรีดยาง - โรงเรียนบ้านห้วยเตือ ด.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ใช้พื้นที่ 10 ไร่ ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมปลูกต้นยางพารากรีดยางน้ำยาง สร้างรายได้ให้โรงเรียน โดยมีปราชญ์ชุมชนเข้ามาสอนวิธีการที่ถูกต้องให้กับนักเรียน